





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

9 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่ฯ ในพื้นที่ กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, TNN, headtopics, trueID, hfocus)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ยืนยันนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯในพื้นที่ กทม. จะเริ่มในวันที่ 26 ส.ค.นี้ ประชาชนต้องรับบริการในหน่วยบริการที่มีตราสัญลักษณ์ให้บริการ 30 บาทติดอยู่เท่านั้น และผ่านการรับรองจากสปสช. รวมถึงเตรียมนำรพ.เอกชนอีก 22 แห่ง ใน กทม. เข้ามาร่วมจัดเครือข่ายในระบบการส่งต่อ ส่วนกรณีหน่วยบริการระดับสูงในพื้นที่ กทม. ยังคงต้องการให้มีระบบส่งตัว บอร์ดสปสช. จะออกประกาศอนุญาตให้ใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต่อไปหน่วยบริการที่พร้อม จะมีป้าย มีโลโก้ติดเพื่อให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มิติหุ่นออนไลน์, onlinenewstime, kaoupdate, 4quater, acnews, biztodaystation, themasterth, prjipata)</p> <p>- สปสช. เขต 13 กทม. เชิญชวนคลินิก สถานพยาบาลร้านยา เอกชน สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมให้บริการสาธารณสุขวิถีใหม่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับโครงการ "30 บาท รักษาทุกที่ กรุงเทพมหานคร" ซึ่งจะคิกออฟอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 ส.ค.67 ทั้งนี้ สปสช. ได้เร่งทำการปรับปรุงระบบรองรับการขึ้นทะเบียนและการเบิกจ่าย เพื่อให้สามารถลงทะเบียนง่าย จ่ายเงินคืนเร็วหากข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมจัด จบท.ลงพื้นที่ให้ข้อมูล เชิญชวน และอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนทันทีให้กับหน่วยบริการนวัตกรรมที่สนใจทั่วกรุงเทพฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- รศ.นพ.สุศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธาน คกก.อำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Uhosnet) ให้สัมภาษณ์กรณีสื่อสอบถามความพร้อมของกลุ่มรพ.สังกัดมหาวิทยาลัย เตรียมพร้อมเข้าร่วมนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ใน กทม. ว่า ได้ตกลงกันขอให้ไปหน่วยบริการปฐมภูมิก่อน แต่หากจำเป็นต้องส่งตัวมา รพ.สังกัดโรงเรียนแพทย์ ขอให้มิใบส่งตัว มี 2 อย่าง คือ ส่งตัวเรื่องสิทธิ และเรื่องการแพทย์ เพราะระบบข้อมูลยังไม่ได้เชื่อมข้อมูล ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินยังมาได้เหมือนเดิม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>ประชุม รมต.สาธารณสุขอาเซียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, innNEWS, hfocus, thaitabloid, fm91bkk, siamrath, thansettakij, headtopics, thecoverage, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย นำคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (16th ASEAN Health Ministers and Related Meetings : AHMM) อย่างเป็นทางการที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยประเทศไทยได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพของระบบสุขภาพภายหลังสถานการณ์โรคระบาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัวของภูมิภาค” มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา ผลักดันสุขภาพดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพ สร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรอาเซียน และลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาของประเทศ</p> <p>นอกจากนี้ รมว.สธ.ได้ร่วมหารือรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในประเด็น "วิสัยทัศน์และจัด ลำดับความสำคัญด้านสุขภาพของอาเซียนหลังปี พ.ศ.2568" ซึ่งได้เสนอวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการสร้างชุมชนอาเซียนให้มีความมั่นคงทางสุขภาพเสริมสร้างระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง พร้อมรับมือภัยคุกคามสุขภาพทุกรูปแบบ พร้อมสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวดไทยและอาสาสมัครด้านสุขภาพให้ประเทศสมาชิก และคาดว่าจะ MOU จัดตั้งศูนย์ “ACPHEED” แล้วเสร็จภายในวาระการเป็นประธานอาเซียนของ สปป.ลาว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บัตรทอง</p> <p>1. สายด่วนท้องไม่พร้อม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, thecoverage, hfocus, thaipbs, headtopics) - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย บอร์ด สปสช.เห็นชอบสายด่วน 1663 เป็นหน่วยบริการเรื่องท้องไม่พร้อม ในระบบบัตรทองเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการให้คำปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม ประสานส่งต่อไปยังหน่วยบริการ ติดตามตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหา ไม่ให้มีผลกระทบต่อด้านสุขภาพและจิตใจ รวมทั้งมีกระบวนการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เน้นใน 2 กลุ่ม คือหญิงที่มีปัญหาการตั้งครรภ์หรือท้องไม่พร้อม และบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่พบปัญหาหญิงตั้งครรภ์หรือท้องไม่พร้อม - รศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า สปสช.จะประสานกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เพื่อให้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และแจ้งการใช้สิทธิบัตรทองเพื่อเข้ารับบริการสายด่วน 1663</p> <p>2. ปัญหาผู้ป่วยสูงวัย - ทูพพลภาพ พบหมอ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, headtopics) - ที่ประชุมบอร์ดสปสช. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.67 พิจารณาร่างข้อเสนอการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ เพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเดิมมีอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข แต่กำหนดเฉพาะกรณีการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และกรณีฉุกเฉิน โดยผู้ทุพพลภาพที่จะสามารถใช้บริการได้ รวมถึงคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ และผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตัวเอง และที่ประชุมฯ พิจารณาเพิ่มผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง โดยใช้งบของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นสำคัญ รวมถึงเสนอทางเลือกในการกำหนดอัตราค่าบริการแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ จะดำเนินการทันทีเมื่อบอร์ดมีความเห็นชอบฯ</p> <p>3. สปสช.ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ. ทำให้รพ.ขาดสภาพคล่อง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - นพ.เจตน์ ธรรมรัชชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีกลุ่ม Uhosnet และชมรม รพศ./รพท. ยื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เพื่อขอให้ปรับเงินเท่าต้นทุนหรือไม่ลดลงกว่าที่เคยตกลง และขออย่าตัดงบฯ เพราะขณะนี้รพ.ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หลายแห่งขาดทุนวิกฤติระดับ 7 ว่า ไม่ได้ตัดงบฯ เพราะงบสปสช.ถูกกำหนดให้เป็นงบปลายปิดคือ มีเงินเท่าไรจ่ายตามนั้น ซึ่งสปสช.กำลังดูตัวเลขอยู่ โดยปีนี้คาดว่าจะไม่เหลือ จึงทำให้ถูกมองว่าอาจจะไม่เพียงพอ ซึ่งรัฐมนตรีฯ ให้นโยบายว่าหากปริมาณงานเยอะก็สมควรหางบเพิ่ม แต่ถ้าย้อนหลังไปหลายๆ ปี จะพบว่าสปสช.คืนเงินให้เกินกว่า 8,350 บาททุกปี แต่ 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2566-2567) ที่ขาด หากต่อไปบอกว่าจะไม่ใช้กติกายปลายปิด และถ้ามีเงินเหลือในอนาคต สปสช. ก็ไม่สามารถคืนได้ ซึ่งกติกานี้เป็นกฎหมายจะเปลี่ยนทุกปีคงไม่ได้ ระบบจะไม่นิ่ง</p>	
<p>แผนปฏิรูปกำลังคนสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage - ในการประชุม ครม. เมื่อ 6 ส.ค. 67 มีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศถูกนำไปพิจารณา คือ “ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบระยะ 10 ปี” โดยนายกฯ ได้แถลงภายหลังการประชุม ว่า ครม. เห็นชอบกับยุทธศาสตร์ฯ นี้ และขอให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะการเพิ่มกำลังบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นการยกระดับระบบสุขภาพของประเทศให้มีศักยภาพในการดูแล ปชช. มากขึ้น ด้วยการเพิ่มอัตราส่วนบุคลากร 9 วิชาชีพต่อประชากร คือ 1. แพทย์ สัดส่วนเป้าหมาย 1 : 650 คน 2. ทันตแพทย์ 1 : 3,000 คน 3. เภสัชกร 1 : 1,966 คน 4. พยาบาล 1 : 200 คน 5. นักกายภาพบำบัด 1 : 2,000 คน 6. แพทย์แผนไทย 1 : 2,782 คน 7. นักรังสีเทคนิค 1 : 5,000 คน 8. นักสาธารณสุข 1 : 1,000 คน และ 9. นักเทคนิคการแพทย์ 1 : 2,804 คน สำหรับการผลิตพยาบาล จะเพิ่มหลักสูตร 4 ปีอีกปีละ 3,000 คน จากเดิม 1.2 หมื่นคนต่อปีเป็น 1.5 หมื่นคนต่อปี ต่อเนื่องกัน 10 ปี และวางแผนวางให้บุคลากรคงอยู่ในระบบ ด้วยการเพิ่มตำแหน่งข้าราชการอัตราตั้งใหม่ในระยะเร่งด่วน 8,000 ตำแหน่ง เพิ่มค่าตอบแทนทั้งเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษให้ใกล้เคียงภาคเอกชน รวมถึงเพิ่มเงินพิเศษค่าประกอบวิชาชีพในสาขาขาดแคลน</p>	
<p>เสนอแนวทางแก้ปัญหาหมอลาออก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รศ.นพ.รัฐพล ดวงทอง รองคณบดีศิริราชพยาบาล เผยว่า รพช. คือโรงเรียนแพทย์ชีวิตจริง แนะนำควรปรับระบบมาตรฐาน รพช. เสนอให้ใช้ "Intern Journey" วิเคราะห์หว่าน 3 ปีนี้ อินเทอร์เน็ตต้องเจออะไรบ้าง วิเคราะห์ตั้งแต่ต้นนอน อาทิ บ้านพัก การเดินทาง สวัสดิการ อาหาร ซึ่งต้องสำรวจกับแพทย์อินเทอร์เน็ตทุกรุ่น และมีการติดตามเหมือนโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง มีการประเมินและให้ข้อมูลกลับไป คาดจะช่วยแก้ปมหมอลาออกได้</p> <p>- นพ.เอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผอ.รพ.กาญจนดิษฐ์ ระบุเหตุผลที่ทำให้หมอไม่อยู่ รพช. คือ 1. แพทย์ที่จบใหม่ยังไม่เข้าใจบริบทของ รพช.ดีพอ 2. ภาระงานที่ได้รับมากเกินไป และ 3. ศักยภาพ รพช. ไม่สามารถรักษาโรคยากหรือปัญหารุนแรงได้</p>	
<p>Digital Health</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สวท., thaitodaynews, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชมรม รพศ./รพท. ประจำปี 67 "Digital Health Journey การเดินทางสู่ยุคดิจิทัล ที่ จ.เชียงราย โดยย้ำให้หน่วยงานสาธารณสุข ให้ความสำคัญเรื่อง Digital Health และพัฒนาบุคลากร การเงิน โครงสร้าง เทคโนโลยีการบริการ ให้สอดคล้องบริบทพื้นที่และความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนทางด้านสุขภาพให้กับคนไทยและระบบสาธารณสุขของประเทศ</p>	
<p>HL in Health Rider</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ChiangmaiNews, thaitodaynews)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ประธานมอบชุดความรู้ด้านสุขภาพ "HL in Health Rider" เพื่อขับเคลื่อนในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ภายใต้โครงการ สธ.ส่งต่อความรู้ด้านสุขภาพสู่ ปชช. ด้วย Health Rider ณ รร.มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กทม.</p>	
<p>โรคฉี่หนู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (hfocus, thaipbs, thailandplus, ch7)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริตพิทยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์พาหะ เช่น หนู หมู วัว ควาย สุนัข แพะ แกะ ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ แอ่งน้ำขังเล็กๆ และพื้นดินโคลนที่ชื้นแฉะต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ก.ค.67 พบผู้ป่วย 1,952 คน เสียชีวิต 24 คน</p> <p>นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังติดเชื้อประมาณ 2-10 วัน จะเริ่มมีไข้สูงอย่างเฉียบพลันปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดเมื่อยตามตัวร่วมกับมีหนาวสั่น บางรายอาจคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย และตาแดง หากมีอาการดังกล่าวภายหลังเดินลุยน้ำขังโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานให้รีบถึงโรคนี้ และรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว</p>	
<p>โควตาฯ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thecoverage, thailandplus, thansettakij, thaitodaynews)</p> <p>- น.ส.มะลิ ไพฑูรย์เนรมิต ผอ.กองสุศึกษากรม สบส. เผย กรม สบส. ร่วมกับ ม.พะเยา และม.บูรพา มอบโควตาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นกรณีพิเศษ แก่ ยว อสม. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สร้างแรงจูงใจให้แก่ ยว อสม. ผลิตบุคลากรสาธารณสุขรุ่นใหม่ร่วมดูแลสุขภาพชุมชน</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, hfocus, ejan, amarintv, thecoverage, headtopics, ch7)</p> <p>- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ระบุ ปัจจุบันพบผู้ป่วยที่เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น เช่น ภาวะปอดอักเสบที่รุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เรียกว่า EVALI (E-cigarette of Vaping product use Associated Lung Injury) ซึ่งไม่พบในผู้สูบบุหรี่มวน พบได้ในผู้ป่วยอายุน้อยและไม่มีโรคประจำตัว รวมทั้งโรคปอดมาก่อน การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภทมีอันตรายไม่น้อยไปกว่าการสูบบุหรี่มวน เรียกร้องภาครัฐบังคับควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างจริงจัง ควบคุมป้องกันไม่ให้จำหน่ายในไทยอย่างเข้มงวด</p> <p>- รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เผย บุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวเกิดการอักเสบและมีอนุมูลอิสระกระทบต่อสุขภาพ ขณะเดียวกันผู้อยู่ใกล้ผู้สูบบุหรี่เสี่ยงต่ออาการหลอดลม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อ็อกเสบและหายใจที่ถี่ขึ้น ไอบุหรีไฟฟ้ามีโลหะหนักและอนุภาคเล็กกว่า PM2.5 ที่เข้าถึงปอดได้ลึกทำให้การทำงานของหัวใจและปอดแย่ง และอาจถึงขั้นเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้</p> <p>-นายสรรพลสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กกก.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ กล่าวว่า พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 กำหนดให้พยายามดึงเด็กออกจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ซึ่งมาตรการปกป้องเด็กให้พ้นจากพิษภัยบุหรีไม่สามารถทำได้ มาตรการทางกฎหมายตามลำพัง จำเป็นต้องให้ครอบครัวชุมชนและสถานศึกษามีส่วนร่วมคุ้มครองไม่ให้เด็กต้องรับพิษภัยจากบุหรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>-นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข สส.พรรคเพื่อไทย เผยเป็นห่วงเรื่องการขยายตัวของบุหรีไฟฟ้าระดับรุนแรงขึ้น กลุ่มผู้ค้าปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายให้เข้าถึงง่าย และลักลอบจำหน่ายทุกพื้นที่ เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าเยาวชนด้วยการผลิตลายการ์ตูนจูงใจ หาก สส. มีนโยบายปราบปรามบุหรีไฟฟ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มั่นใจว่าจะลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพรุ่นใหม่ได้แน่นอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, สวท., prd.</p> <p>-จ.ภูเก็ต, จ.ลพบุรี, จ.หนองคาย จับกุมร้านลักลอบจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าผ่านช่องทางไลน์ ยึดของกลางบุหรีไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก</p>	
<p>องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thainews, NBT, prd., thailandplus)</p> <p>- พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.หาดสำราญ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ตรัง และการดำเนินงานของ รพ. ที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทย โคลนทะเล โครงการ “รพ.สร้างสุข สุขชุมชนและระบบบริการการแพทย์ทางไกล” พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับระบบบริการการแพทย์ทางไกล และมอบรถเข็นนิทานที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์ และเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลส่วนกลาง กรมการแพทย์ สาขาเด็ก โดยมีนายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วย รมต.ประจำ สส. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ</p>	
<p>ไข้เลือดออกระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายชาญชัย บุญอยู่ นพ.สสจ.เลย เผยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 7 ส.ค.67 จ.เลยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 859 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 134.78 ต่อแสนประชากร ในช่วงนี้พบผู้ป่วยเฉลี่ย 3.5 คนต่อวัน หรือ 20 คนต่อ 1 อาทิตย์ กำลังรักษาตัวอยู่ รพ. 128 ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต สาเหตุที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอาจเกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งสสจ.ได้เฝ้าระวังมาตลอด และลงพื้นที่ให้ความรู้ปชช. พร้อมทั้งมี อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกตำบล ลงพื้นที่กำจัดแหล่งยุงลาย และให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก</p>	
<p>โครงการที่ปักใจให้เยาวชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, INN, แนวนหน้า, thaigov, thecoverage)</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯและรัฐบาล ให้ความสำคัญประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทย ในเรื่องสุขภาพจิตที่ยังขาดการเข้าถึงของหน่วยงานรัฐในการให้คำปรึกษา ด้าน ก.ศร. กรมสุขภาพจิต สปสช. และมูลนิธิกำแพงปักใจ จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการ “ที่ปักใจให้เยาวชน” เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและดูแลสุขภาพจิต นักร้องกลุ่ม นร. นศ.อายุ 15 - 25 ปี มีภูมิสำเนาตามบัตรประชาชน หรือทำงานในเขตกรุงเทพฯ 4,000 ราย ให้สามารถรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นทางเลือกให้เยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า เข้าถึงบริการการประเมินสุขภาพจิตทางไกล ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผ่านช่องทางออนไลน์แอปฯ อู๊ก้า (ooca) ฟรี</p>	
<p>ประเด็นสอบจริยธรรมหมอเกศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบด้านจริยธรรมกรณี พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย หรือ "หมอเกศ" สว.กลุ่ม 19 (กลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพผู้ประกอบการอาชีพอิสระ) ว่า กรรมการแพทยสภาได้รับเรื่องและตั้งเรื่องเป็นกรณีจริยธรรมตั้งแต่เดือน ก.ค. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของอนุกรรมการจริยธรรมในการสอบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข้อเท็จจริงจากแหล่งที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งเอกสารจาก กกต. จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเอกสารจากเจ้าตัว คาดใช้เวลาไม่นานขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ เพื่อให้อยู่ในกรอบระยะเวลาคดีจรรยาบรรณที่ต้องไม่เกิน 180 วัน</p>	
<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, TNN, Xinhua)</p> <p>-นายทีโตรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.WHO เผย ได้จัดตั้ง คกก.ฉุกเฉินเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรค MPOX หรือโรคฝีดาษลิงในพื้นที่นอกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หลังพบการแพร่กระจายจากคองโกไปยังหลายประเทศเพื่อนบ้าน อาจกระจายต่อไปนอกทวีปแอฟริกา</p>	